

Thái Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2020

Số 2124-CV/TU

V/v quán triệt, triển khai thực hiện
chỉ đạo của Ban Bí thư về phòng, chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do vi rút Corona gây ra

Kính gửi: - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Ngày 29/01/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Công văn số 79-CV/TW về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau:

1- Khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh mới và nguy hiểm này; đồng thời, đấu tranh và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.


2- Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 29-CV/TU, ngày 24/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công.

3- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; đồng thời, chỉ đạo thành lập Đội phản ứng nhanh của tỉnh và Đội phản ứng nhanh các huyện, thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ để giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của cấp trên, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch; ngăn chặn lây lan, bùng phát, hạn chế thấp nhất tác hại do dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ngành liên quan theo dõi việc thực hiện Công văn này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
TỈNH ỦY
THÁI BÌNH

Nguyễn Hồng Diên